

**Đợt nới lỏng Bolivia và những thách thức dù họ vẫn có một Tổng thống tạm quy định.**

Phó Chủ tịch thứ hai Thượng viện Jeanine Anez hôm 12/11 đã tuyên bố nhậm chức Tổng thống tạm quy định Bolivia, trong bối cảnh nhà quốc gia Nam Mỹ này đang nỗ lực ổn định trật tự sau những tuần biến động tình báo, khi Tổng thống Evo Morales phải từ chức.



*Tòa nhà chính quyền Bolivia.*

Tuy vậy, việc Bolivia có nhà lãnh đạo mới và những thách thức không có thể hiện tình hình bất ổn quốc gia đang bị phân cấp sâu sắc này, trong khi các quốc gia khu vực cũng đang loay hoay tìm kiếm mô hình quản lý chung trong cách tiếp cận với tình hình Bolivia.

Bắt chấp việc thiêu hủy di sản văn hóa của những người dân tộc bản địa trong phiên họp Quốc

hôm qua (12/11), do các nghị sĩ từ đảng cánh tay trái của Tổng thống Morales tẩy chay, Thượng nghị sĩ Jeanine Anez đã tuyên bố trở thành Tổng thống lâm thời của Bolivia. Phát biểu với truyền thông, bà Anez cho biết sẽ chấp nhận nhiệm vụ trở thành Tổng thống trong thời gian chuyển tiếp cho đến khi một cuộc bầu cử mới được tiến hành.

“Theo Hiến pháp Bolivia, với tình hình hiện nay, tôi sẽ ngay lập tức tiếp nhận vị trí Tổng thống lâm thời của đất nước. Tôi cảm thấy không trách nhiệm trước hiến pháp các biện pháp cần thiết để ổn định đất nước”, bà Anez nói.

Bà Anez trước đó cũng cảm thấy kêu gọi bầu cử sớm, với một tiến trình bầu cử phản ánh nguyện vọng của toàn thể người dân Bolivia. Chỉ vài phút sau tuyên bố của bà Anez, Tòa án tối cao Bolivia đã ra phán quyết tạm ngưng quy trình đình nới của Tổng thống lâm thời.

Với việc bà Anez tuyên bố trở thành Tổng thống tạm quy định, lập tức kéo theo những tranh chấp sau quyết định của ông Morales ngừng giám sát nhiệm vụ của bà Anez sẽ diễn ra với thách thức lớn trong việc ổn định tình hình tài chính đang bị phân cấp sâu sắc hiện nay. Nhiệm vụ thành viên Đảng cánh tay trái của Tổng thống Morales cho biết sẽ tiếp tục một cuộc biểu tình khác hôm nay để hủy quyết định của bà Anez.

Ông Morales cũng gọi đây là một hành động bất hợp pháp, khi Thượng nghị sĩ thuộc phe đối lập đã tuyên bố nhậm chức Tổng thống lâm thời mà không có một dự thảo của các thành viên Quốc hội. Cựu Tổng thống Bolivia tuyên bố sẽ duy trì "cuộc đấu tranh" chính trị để bảo vệ những thành quả kinh tế - xã hội mà ông đã gây dựng cho đất nước Bolivia trong hơn 10 năm qua.

“Tôi sẽ trở về Bolivia với sự cảm ơn và nhiệm vụ nặng nề trong việc tiếp tục phục vụ đất nước. Gần 14 năm tiếp quản đất nước, tôi nghe yêu cầu của người dân và đã nhận được sự ủng hộ của người dân Bolivia. Tôi sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến của mình với tư cách là cựu Tổng thống và luôn nghĩ về tương lai của thế hệ mai sau”, ông Morales tuyên bố.

Nhiệm vụ người dân ủng hộ cựu Tổng thống Morales hôm 12/11 cũng tiếp tục kéo ra những biểu tình. Các hình thức như cho tẩy chay nhậm chức đã phổ biến và tiếp diễn ở các thành phố Cochabamba và một số khu vực khác. Liên đoàn Lao động lớn nhất của Bolivia cũng cảnh báo đình công vô thời hạn, nếu các chính trị gia và các nhà lãnh đạo dân sự không thành

công trong việc khôi phục trật tự. Bộ Ngoại giao Mexico hôm qua đã nghe các thành viên trong gia đình của các nhân viên làm việc cho chính phủ ở Bolivia, đồng thời đưa ra cảnh báo đi lại tại quốc gia này.

Những diễn biến tại Bolivia cũng đang khiến các nước trong khu vực không thể thống nhất một cách tiếp cận chung để xử lý cuộc khủng hoảng tại quốc gia này. Trước các nước châu Mỹ ngày 12/11 đã có cuộc họp bất thường về tình hình Bolivia. Mỹ, Canada nằm trong số các nước đồng hành với chính phủ của ông Morales, trong khi Mexico, Uruguay, và Nicaragua thu hút phía các nước cho rằng những diễn biến vừa qua tại Bolivia là một cuộc đảo chính./.

**Phạm Hà/VOV1 (tổng hợp)**